

THÔNG BÁO

Về việc: thu tiền đối ứng dự án nước sạch tại xã Hoàng Trường

Kính gửi: Nhân dân trong toàn xã Hoàng Trường

Dự án cấp nước sạch cho 08 xã huyện Hoàng Hóa được triển khai và hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2017. Trong đó, vốn vay của Ngân hàng thế giới 90%, vốn đóng góp của người sử dụng nước 10% tổng mức đầu tư của dự án. Cụ thể mức đóng góp quy định tại Quyết định số 2045/QĐ – UBND ngày 06/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và Công văn số 1687/UBNDNN&PTNT ngày 10/10/2019 của Chủ tịch UBND huyện Hoàng Hóa. Trong đó, mức đóng góp đối với hộ gia đình tham gia Dự án là 1.800.000 đồng/hộ.

Hiện nay, trên toàn xã vẫn còn các hộ gia đình đã được lắp đặt đồng hồ sử dụng nước nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ nộp tiền đối ứng của dự án. Do vậy, để hoàn thành nghĩa vụ và đảm bảo quyền lợi, UBND xã thông báo tới toàn thể nhân dân trong xã hiện đang sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước 08 xã huyện Hoàng Hóa một số nội dung như sau:

1. Đối với các hộ gia đình đã nộp tiền đối ứng đầy đủ đề nghị các gia đình đến xác minh lại với Trưởng thôn để thôn tổng hợp báo cáo dự án theo quy định, mang theo phiếu thu (nếu có).

2. Đối với các hộ gia đình nộp đối ứng còn thiếu đề nghị các gia đình đến xác minh lại với Trưởng thôn để thôn tổng hợp báo cáo theo quy định, mang theo phiếu thu (nếu có); Bên cạnh đó, đề nghị hộ gia đình thực hiện việc nộp hết số tiền đối ứng còn thiếu theo đúng quy định cho dự án, nộp qua Trưởng thôn.

3. Đối với các hộ gia đình chưa thực hiện việc nộp đối ứng phải khẩn trương thực hiện ngay việc nộp tiền đối ứng dự án theo đúng quy định cho Trưởng thôn.

Nếu sau ngày 15/6/2023 các hộ gia đình vẫn không thực hiện nghĩa vụ nộp tiền đối ứng theo quy định thì UBND xã sẽ phối hợp với Chi nhánh cấp nước 08 xã huyện Hoàng Hóa tạm dừng cấp nước và thu hồi đồng hồ đối với gia đình. Sau

này nếu gia đình có nhu cầu sử dụng lại phải thực hiện việc đăng ký lắp đặt và chịu mọi chi phí theo quy định mới.

Vậy để đảm bảo quyền lợi từ dự án, UBND xã rất mong nhân dân trong toàn xã thực hiện tốt nghĩa vụ nộp tiền đối ứng dự án nước sạch theo đúng quy định.

**TK.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Phạm Thảo